

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CẢI TIẾN CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án.

nhóm nông hộ và HTX... Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển chuỗi giá trị lúa gạo khu vực ĐBSH; nâng cao năng lực canh tác lúa hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu...

2030, vùng ĐBSH được xem là vựa lúa phía Bắc chuyên sản xuất các loại gạo đặc sản, gạo chất lượng cao để phục vụ cho thị trường nội địa, bao gồm thị trường lớn là Hà Nội và các đô thị trong vùng.

hiện dự án bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp với Cục Trồng trọt tổng kết, đề xuất cơ chế, giải pháp, kế hoạch tổng thể cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo từ đó nhân rộng trên toàn quốc.

viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc triển khai và hoàn thành dự án được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích lớn, đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thái Bình...

dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cần xác định rõ đây là dự án có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, do đó đòi hỏi mỗi hạng mục phải bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, đồng thời cần huy động thiết bị hiện đại, lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm để thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp chống rét bảo vệ sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2022

Ngày 21/2/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 502/UBND-NNTNMT về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp chống rét bảo vệ sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2022. Nội dung như sau:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và qua kiểm tra đồng ruộng: Đến hết ngày 20/02/2022 toàn tỉnh đã gieo, cấy được khoảng 56.000ha lúa xuân (trong đó có trên 50% là giống lúa chất lượng cao); cây màu vụ Xuân đã gieo trồng được gần 10.000ha, đạt khoảng 70% kế hoạch.

Để chủ động ứng phó với những bất lợi của thời tiết, đảm bảo gieo cấy lúa xuân trong thời vụ tốt nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2022, đảm bảo an toàn và hiệu quả; trước mắt, khẩn trương chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy, xác định tình hình lúa gieo cấy, đặc biệt từ ngày 20 - 22/02/2022 trời rét đậm, rét hại (nhiệt độ xuống đến 7 - 8°C) sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy và gây chết một số diện tích lúa (nhất là lúa gieo thẳng và cấy bằng giống chất lượng cao kém chịu rét).

- Quản lý tốt nguồn nước và vận dụng linh hoạt ở từng địa phương, đảm bảo không để ngập úng hoặc khô hạn gây chết lúa trong điều kiện rét hại; chú trọng việc lấy nước để chống rét cho lúa, ruộng lúa mới gieo cấy có trên 1,5 lá phải đưa nước ngập 2/3 cây lúa để giữ ấm cho cây lúa; giữ ấm với điện tích lúa mới gieo; che phủ nilon và tưới ẩm cho điện tích mạ đã gieo chờ khi nhiệt độ bình quân ruộng trên 15°C mới tiến hành gieo cấy.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo hệ thống truyền thanh truyền hình của huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nông dân không gieo cấy, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi nhiệt độ dưới 15°C, các biện pháp chống rét cho

lúa, mạ; chủ động ngâm ủ dự phòng các giống lúa ngắn ngày, gieo cấy lại trong khung thời vụ tốt nhất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phân công lãnh đạo và huy động cán bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở để hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật ứng phó với tình hình rét hại rét đậm, ngập úng cục bộ gây chết lúa; chủ động phối hợp với các chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến của thời tiết để hướng dẫn, khuyến cáo nông dân các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhất để tổ chức sản xuất lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình biên tập các tài liệu, xây dựng các chương trình về các biện pháp chăm sóc lúa xuân, trước mắt là các biện pháp tiêu nước cục bộ, chống rét cho cây trồng; hướng dẫn, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Cục Quản lý thị trường Thái Bình: Phối hợp với các sở, ngành liên quan và các chính quyền địa phương tăng cường

kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp không để tình hình thóc giống và phân bón giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng rét hại gây chết lúa để nâng giá thóc giống và vật tư nông nghiệp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình chủ đề và chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền các biện pháp chăm sóc và bảo vệ sản xuất vụ Xuân, trước mắt cần tập trung cho việc tiêu nước cục bộ, áp dụng biện pháp kỹ thuật để chống rét cho lúa, mạ, hạn chế tình trạng chết do rét hại và bị ngập úng.
Nhân Công văn này, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG Chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản

* Để chủ động ứng phó với những bất lợi của thời tiết, bảo đảm gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, UBND huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các đơn vị chuyên môn và các địa phương tập trung huy động lực lượng, phân công cán bộ tăng cường kiểm tra đồng ruộng, rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy, xác định khoanh vùng các khu vực có khả năng bị chết do rét hại, ngập úng; hướng dẫn nông dân chủ động ngâm thêm mạ cấy bằng các giống lúa ngắn ngày như Bắc thơm 7, T10... để bổ sung kịp thời vào các diện tích có nguy cơ bị chết và dự phòng khi thời tiết còn diễn biến xấu.
Tuyên truyền, khuyến cáo người dân không gieo cấy lúa trong những ngày trời rét dưới 15°C. Khi thời tiết thuận lợi, nhiệt độ trên 15°C cần tập trung chỉ đạo, đón đầu nông dân khẩn trương huy động máy móc, nhân lực làm đất và gieo cấy lúa trong khung thời vụ tốt

nhất. Phấn đấu đến hết tháng 2 cấy xong toàn bộ diện tích. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ diện tích mạ đã gieo, chú ý đến việc che phủ nilon chống rét cho mạ. Đồng thời, khuyến cáo nông dân khi kết thúc gieo cấy cần giữ lại mạ dự trữ, dự phòng thóc giống, ngắn mạ chờ thời tiết ấm dần bắt đầu gieo cấy lúa. Tiếp tục làm tốt công tác điều tiết nước để làm đất và gieo cấy lúa xuân năm 2022.
* Đến nay, huyện Đông Hưng có tổng đàn gia súc, gia cầm khoảng 2,2 triệu con, bà con nông dân đã gieo cấy được 97% diện tích lúa xuân. Những ngày qua trời chuyển rét đậm, rét hại nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của vật nuôi, của lúa đã gieo cấy và mạ.



Nông dân xã Đông Sơn (Đông Hưng) phủ kín nilon để chống rét cho mạ.

Nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, cây trồng, cán bộ các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn huyện tăng cường đi cơ sở, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tưới ẩm và phủ nilon giữ ấm cho mạ chưa cấy, hãm mạ chờ thời tiết ấm dần lên mới tiến hành gieo cấy. Với diện tích lúa đã cấy, lúa gieo thẳng có 1,5 lá trở lên giữ mực nước thường xuyên 2 - 3cm, với lúa gieo thẳng dưới 1,5 lá

giữ nước láng chân ruộng. Tiêu ứng kịp thời cho các diện tích ở vùng trũng. Từ ngày 20/2 thời tiết chuyển rét, nông dân đã dừng gieo cấy lúa xuân, không sử dụng thuốc trừ cỏ, bón phân đạm cho lúa xuân, chờ ấm lên mới tập trung chăm bón theo hướng dẫn của ngành chuyên môn để kích thích lúa ra rễ, sinh trưởng, phát triển. Ngoài ra, bà con cũng dừng gieo trồng các loại rau màu

khí nhiệt độ dưới 15°C. Các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và điện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình mình như: dùng bạt, nilon che chắn bảo đảm chuồng trại đủ ấm, không bị gió lùa, sưởi ấm tăng cường bằng việc thấp đèn sưởi, bóng điện, không chăn thả trâu, bò ngoài đồng; duy trì mực nước ao từ

CÂU LẠC BỘ LÊ QUÝ ĐÔN...

(Tiếp theo trang 1)
tình nghĩa được chú trọng đã tạo sự đoàn kết, gắn bó trong CLB. Ngoài ra, các hội viên còn thường xuyên đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm giúp các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí Chủ nhiệm CLB gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, hội viên, đặc biệt là các bậc cao niên và gia đình sức khỏe dồi dào, an Khang, thịnh vượng; đồng thời, đề nghị cán bộ, hội viên trong thời gian tới thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động của CLB, các phong trào của địa phương, phát huy truyền thống "Tuổi cao gương sáng" với kinh nghiệm nhiều năm công tác tiếp tục đóng góp trí tuệ, góp ý với cấp ủy, chính quyền trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Nhân dịp này, CLB mừng thọ 54 hội viên cao tuổi và biểu dương 79 hội viên tiêu biểu năm 2021. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên CLB không tổ chức mừng thọ và biểu dương hội viên tiêu biểu tập trung mà giao cho các tổ hội viên tổ chức để hạn chế tập trung đông người.

DIỆN LỰC ĐÔNG HƯNG Lắp đặt gần 39.000 công tơ điện tử đo xa cho khách hàng

Thời gian qua, Điện lực Đông Hưng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước xây dựng doanh nghiệp số, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Từ đầu năm đến nay, Điện lực Đông Hưng đã lắp đặt 13.800 công tơ điện tử đo xa cho khách hàng tại các xã: Đông Vinh, Đông Phương, Mê Linh, Đông Hoàng và Hồng Việt, nâng tổng số công tơ điện tử đo xa toàn huyện lên gần 39.000. Ngoài ra, đơn vị đã ứng dụng công nghệ trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng, đơn giản hóa việc đăng ký và sử dụng các dịch vụ điện; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4. Tiếp tục thực hiện thanh toán tiền điện và tiền dịch vụ tự động qua tài khoản ATM. Bên cạnh đó, đơn vị tuyên truyền, khuyến khích khách hàng chuyển đổi thanh toán tiền điện qua các ứng dụng điện tử như: ví điện tử Momo, ViettelPay, VNPTPay, ZaloPay...
Với việc chuyển đổi số, khách hàng không mất thời gian đến các điểm giao dịch để thực hiện những yêu cầu về dịch vụ điện; thủ tục, hồ sơ được công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, dễ kiểm tra...



THU HIỀN

THÔNG BÁO
Doanh nghiệp đầu giá tư nhân Minh Đức đã hoàn thành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định của Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014.
- Tên doanh nghiệp đầu giá tư nhân Minh Đức.
- Địa chỉ trụ sở: Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
+ Chi nhánh: Không
+ Văn phòng đại diện: Không
+ Giấy đăng ký hoạt động số: 02/TP-ĐKHĐ
+ Ngày cấp: 14/11/2018 (cấp lần đầu); 18/02/2022 (đăng ký thay đổi lần thứ nhất).
+ Nơi đăng ký hoạt động: Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.
- Họ và tên chủ doanh nghiệp đầu giá tư nhân Minh Đức: Phạm Văn Hoàng.
+ Số chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp đầu giá tư nhân Minh Đức: 141/TP/DG-CCHN ngày cấp 9/4/2011.
+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
+ Chỗ ở hiện nay: Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
+ Số điện thoại: 0789220277.
DOANH NGHIỆP ĐẦU GIÁ TƯ NHÂN MINH ĐỨC

1,5 - 2m để tránh hiện tượng sốc nhiệt và bổ sung thức ăn tinh, vitamin tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi.
* Đến thời điểm này huyện Kiến Xương đã cơ bản gieo cấy xong vụ lúa xuân năm 2022. Tuy nhiên, đợt rét đậm kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy và có thể gây chết một số diện tích lúa, đặc biệt là lúa gieo thẳng và cấy bằng giống chất lượng cao chịu rét kém.
Khẩn trương thực hiện các giải pháp chống rét bảo vệ sản xuất, huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương bảo đảm trừ nước đầy đủ trong hệ thống kênh chủ động thăm đồng, giữ mực nước nông trên mặt ruộng từ 2 - 3cm để giữ ấm cho lúa. Lưu ý bà con không gieo cấy, sử dụng thuốc trừ cỏ, bón phân đạm khi nhiệt độ dưới 15°C. Huy động lực lượng cán bộ kỹ thuật về cơ sở đánh giá toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy, xác định những diện tích có nguy cơ cao để chủ động bảo vệ mạ dư thừa, ngâm bạt, nilon che chắn các giống lúa ngắn ngày như Đài thơm, Nếp 97 để kịp thời gieo cấy lại khi thời tiết bất lợi gây chết lúa. Các đơn vị, địa phương tăng cường theo dõi diễn biến của

thời tiết, tiến độ gieo trồng, tình hình sâu bệnh phát sinh để kịp thời có các biện pháp phòng, trừ đạt hiệu quả.
Đối với đàn gia súc, gia cầm, huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở, người chăn nuôi áp dụng hiệu quả các biện pháp, kỹ thuật phòng, chống đói, chống rét cho vật nuôi. Làm mới hoặc sửa chữa, củng cố chuồng trại bảo đảm đủ diện tích, nền chuồng luôn khô ráo và che chắn kín chuồng trại tránh mưa hắt, gió lùa. Đối với đàn gia súc, khi nhiệt độ xuống dưới 12°C cần nuôi nhốt trong chuồng trại. Ngoài ra, huyện tuyên truyền các hộ dân đốt sưởi cho gia súc, gia cầm khi trời lạnh bằng các nhiên liệu như trấu, củi, than hoặc thấp bóng đèn điện để sưởi, giữ ấm chuồng. Cho gia súc, gia cầm ăn uống đầy đủ và tăng cường dinh dưỡng, bổ sung thêm thức ăn và cho uống nước ấm pha muối loãng cho đàn vật nuôi. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

NHÓM PHÒNG VIÊN